



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
13 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย) ทวีช่อง 5, 7, 9, NBT

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หลังสถานการณ์โรคโควิด 19 เริ่มดีขึ้น ได้ปรับการให้บริการรูปแบบใหม่โดยเฉพาะ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก สมองบาดเจ็บ ไส้หลังบาดเจ็บ อาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ 2.กลุ่มผู้พิการที่ต้องได้รับเครื่องช่วยพิการเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน และ 3.กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์วิถีใหม่ 7 ด้าน คือ 1.คัดกรองผู้เข้ารับบริการ 2.จัดลำดับความสำคัญและจำแนกประเภทผู้ป่วย 3.พิจารณาส่งตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพการกลืนและสมรรถภาพทางปอด 4.ปรับสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาล 5.นัดหมายล่วงหน้า 6.จัดระบบบริการเพื่อการเข้าถึงการฟื้นฟู และ 7.สร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นในเครือข่าย

-นพ.สาธิต สันตดุสิต ผอ.สถาบันสิรินธรฯ ระบุ สถาบันฯ เปิดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายเกือบเต็มรูปแบบแล้ว ทั้งธาราบำบัด การฝึกการกลืน และสร้างมาตรการที่ปลอดภัย ทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างการให้บริการทางกายภาพและอื่นๆ การฟื้นฟูผู้ป่วยโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ การใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะทำหัตถการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, NBT

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ตรวจสอบแผนการป้องกันโควิด จำกัดจำนวนผู้รับบริการไม่เกิน 35 คน แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่1 การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ 18 คน, จักรยาน 8 คน เครื่องเดิน 2 คน จำกัดเวลาไม่เกิน 30 นาที โซนที่2 การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ 7 คน ให้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และโซนที่ 3 ห้องกิจกรรม 8-10 คน ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่านแอปฯ ไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แต่ขณะออกกำลังกายสามารถถอดได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รพช.สร. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตลาดประตูเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการมีการควบคุมทางเข้าออกและลงทะเบียน รวมถึงบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ผู้ให้และผู้รับบริการ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจจุดใช้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ตามมาตรการของสร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, thailandplus

-อ.ย. ร่วมกับ สสจ.สิงห์บุรี ตรวจสอบ บ.ครีมเมอร์แพลัส จก. ต.โพทรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี พบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล มีมีคอสมอส แชนนิไทเซอร์ พลัส มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ 70.90% เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย บริษัทฯ ได้เรียกคืนสินค้าและดำเนินการยกเลิกเลขที่ใบรับจดแจ้งแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์newtv., Hfocus

-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษา รพช.สร. เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19 ยื่นหนังสือถึงรพช. ขอลาออกจากการเป็นคณะที่ปรึกษา โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสถานการณ์เบาบางลงแล้ว และต้องการทำหน้าที่พลเมืองตื่นรู้ เพื่อไม่ให้กระทบกับงานในตำแหน่งที่ปรึกษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค สกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน

มาตรการศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook, kaohoon) ทวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ของประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เข้าพักสถานที่กักตัวของรัฐที่ จ.ชลบุรี รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางถึงไทยวันที่ 4 มิ.ย. วันที่ 9 มิ.ย. ตรวจพบเชื้อ รายที่ 2-4 เป็นชายไทยอายุ 37 ปี, 53 ปี อาชีพรับจ้าง และหญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงไทยวันที่ 5 มิ.ย. ตรวจพบเชื้อวันที่ 10 มิ.ย. แต่ไม่มีอาการ ขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศติดต่อกัน 19 วัน แต่สถานการณ์โลกยังติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จึงยังน่ากังวล รวมผู้ป่วยสะสม 3,129 ราย หายป่วยสะสม 2,987 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight,

ประเด็นข่าว

tnnthailand)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ประเทศไทยเดิมมีผู้ติดเชื้ออันดับ 2 ของโลก แต่วันนี้อยู่อันดับ 86 เป็นผลจากการบริหารจัดการที่ดี การทำหน้ากากที่ได้ดีของบุคลากรทางการแพทย์ และความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงและประชาชนทุกคน ทราบดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงทยอยผ่อนปรนมาตรการ เชื่อว่าหลังจากวันที่ 15 มิ.ย.ที่มีการผ่อนคลายเป็นแล้วจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ต้องระมัดระวังโดยรับฟังความเห็นจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ตกค้างในประเทศซาอุดีอาระเบีย 195 คน เดินทางกลับไทย ตรวจพบมีไข้ 17 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-ที่ประชุมคกก.บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีมติอนุมัติโครงการ 42 โครงการ อาทิ การสนับสนุนทุนย่นต์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์, ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ Telemedicine, เครื่องช่วยหายใจดิจิทัล, ห้องแยกความดันลบ, ระบบคัดกรองผู้ป่วย เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(คมชัดลึก, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, nationtv., innnews, workpointnews, kapook, one31, newtv.)

-รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่ ที่ประชุมศบค.ยังไม่ได้สรุปวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ทั้งนี้ จะเสนอให้หยุดที่ละวันแต่ติดกับวันหยุดของแต่ละเดือน จนครบ 3 ครั้ง เพื่อไม่ให้หยุดยาวที่เดียวพร้อมกัน 6 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 3 แบบ คือ 1.เที่ยวปันสุข เบื้องต้นจะเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิรับ e-voucher ส่วนลดห้องพักคนละไม่เกิน 3,000 บาท จำนวน 5 ล้านห้องพัก พักได้ไม่เกิน 5 วัน 2.กำลังใจ สนับสนุนเงินให้อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต. 1.2 ล้านคน เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมดูงานคนละ 2,000 บาท และ 3.การช่วยเหลือสายการบิน เบื้องต้นรัฐอาจออกเงินเป็นส่วนลดสำหรับซื้อตั๋วเครื่องบิน และการช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำ แต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย สธ. มท. ศธ. สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทยและภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดทำมาตรการและคู่มือการป้องกันโควิด-19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก วันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กต้องกำหนดจุดคัดกรองและตรวจรับส่งเด็ก จัดเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยของเด็ก ให้ความรู้ความเข้าใจกับครู บุคลากรและผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็กต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ รักษาการเว้นระยะ และรักษาสุขอนามัย ควบคุมการฆ่าเชื้อระหว่างวันในแต่ละจุดให้เป็นไปตามมาตรการของสธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, kapook, thebangkokinsight, nationtv.)

-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคสาธารณสุข ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จัดโครงการเปิดเมือง ปลอดภัย พร้อมสัมมนาออนไลน์ “ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 รับมือมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3” ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางประเทศไทยหลังคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3 โดยประเมินว่หลังคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 3 จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 1-2 แสนล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน, สำนักข่าวอิศรา, kapook

-พวจ.นราธิวาส สั่งเร่งสืบสวนกรณีภาพการแซดเซ็กซ์สาว โดยอ้างตัวเป็นเจ้าของหน้าแชตกับสาวในสถานกักตัวโควิด-19 เบื้องต้น พบเป็นแชตจากแอปหาคู่มีรัศมีในการพูดคุยมากกว่า 10 กม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เผย องค์การสวนสัตว์กำหนดเปิดสวนสัตว์ทุกแห่งวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยสวนสัตว์ 6 แห่งให้ท่องเที่ยวฟรีตั้งแต่ 15-30 มิ.ย. ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี, สวนสัตว์เชียงใหม่, สวนสัตว์นครราชสีมา, สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี จำกัดวันละ 2,000 คน ต้องจองเข้าชมล่วงหน้าเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, จส.100)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกรณีสูตรยาต่อต้านโควิด-19 กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีงานวิจัยและการยืนยันที่ชัดเจน เนื่องจากไม่ทราบส่วนประกอบที่ใช้ และปริมาณสมุนไพรในตำรับที่แน่ชัด

ประเด็นผลกระทบ

1.การผ่อนคลากระยะที่ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, one31, bbc, Sanook, kapook, newtv, mthai, thebangkokinsight, acnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่ มาตรการผ่อนคลาซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย. ยกเลิกห้ามออกนอกเคหสถาน แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศทั้งทางบก น้ำและอากาศ ส่วนการผ่อนคลาการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติ

ประเด็นข่าว

โรงเรียนนอกระบบและโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ถ้ามีการจัดเตรียมได้เร็ว สามารถเปิดได้ในสัปดาห์หน้า รวมถึงการใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐจัดอบรม สัมมนา หลักสูตรที่หน่วยงานนั้นจัดขึ้น สำหรับกิจกรรมและกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ได้แก่ การจัดประชุม อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ งานพิธี จัดเลี้ยง แสดงดนตรี หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า หรือสถานที่อื่นๆ ต้องจัดพื้นที่ 4 ตรม./คน งานจัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ การเปิดตัวสินค้า การแข่งขันกีฬา ให้ยืน-นั่งห่างกัน 1 เมตร งานดนตรี คอนเสิร์ต จัดพื้นที่ 5 ตรม./คน รวมถึงการบริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม และร้านอาหาร และสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ยกเว้นสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

ขณะที่สถานพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ และสถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน สถานที่ดูแล สถานที่พำนักอาศัยหรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้กับเด็กหรือผู้สูงอายุ มีหลักเกณฑ์เด็กเล็กต้องมีพื้นที่ 2 ตรม./คน ผู้สูงอายุต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองใช้สำหรับศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เปิดให้บริการเป็นรอบ ส่วนการถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ทีมงานไม่เกิน 150 คน ผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน สำหรับกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และสนทนา การเปิดตัว อบรม โพร อบรมน้ำแบบรวมในสปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย เน้นแยกห้องเดี่ยว หากเป็นห้องรวมให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ 5 ตรม./คน ยกเว้นในกิจการอาบน้ำ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิด ขณะที่การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง กำหนดพื้นที่ 5 ตรม./คน รวมกันไม่เกิน 50 คน สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นติดตั้งชั่วคราวและมีพื้นที่สัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม หลักเกณฑ์ 4 ตรม./คน สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย หรือลานกีฬาเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา จัดการแข่งขันและถ่ายทอดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชม และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงให้เปิดตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เฉพาะในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และศูนย์คอมมูนิตีมอลล์

นอกจากนี้ มาตรการเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด แบ่งเป็น รถโดยสาร ให้นั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จำกัดจำนวนไม่เกิน 70% รถโดยสารสาธารณะทางไกล จอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง ต้องลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว ขณะที่เครื่องบินสามารถนั่งแบบเต็มพื้นที่ 100% เนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้นและมีระบบระบายอากาศที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ นายภา ย้าให้ใช้แอปฯ ไทยชนะ ซึ่งระบบปฏิบัติการ ios สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

-ร้านอาหารที่จัดทะเบียนเป็นร้านอาหารและมีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถเปิดกิจการได้ แต่ต้องมีมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ส่วนของการแสดงดนตรี หากมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร แต่จัดกิจกรรมคล้ายผับ บาร์ จะโดนข้อกฎหมายอื่น

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ข่าวสด, ช่อง 3

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ร้านอาหารที่มีดนตรีสด ต้องพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากยื่นเป็นร้านอาหารสามารถเปิดได้ และสามารถขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ หากมีใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ส่วนการแสดงดนตรีสดภายในร้าน ต้องดูใบอนุญาตที่แบ่งเป็นประเภทย่อยๆ เช่น ใบอนุญาตร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสด เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, nationtv, thebangkokinsight)

-กพท.ออกประกาศเปิดให้บริการสนามบินภูเก็ต เริ่ม 13 มิ.ย.นี้ หลัง ศบค.คลายล็อกเฟส 4

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยรัฐ

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 10 มีเนื้อหาสรุปว่า อาศัย ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายภา ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย อาทิ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ผ่อนคลายให้ดำเนินกิจการบางอย่างได้

2.แนวทาง travel bubble

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, thebangkokinsight, thestandardจส.100, nationweekend, nationtv, businesstoday, workpointnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการเปิดประเทศเพื่อท่องเที่ยวอย่างจำกัด (Travel Bubble) ตามที่การท่องเที่ยวเสนอ โดยต้องเลือกเป้าหมายประเทศที่ควบคุมการระบาดที่ดี และตรวจเชื้ออย่างเข้มงวดตั้งแต่ออกนอกประเทศจนมาถึงประเทศไทย ซึ่งมีแนวทางในการคัดเลือก ดังนี้ 1.ผู้เดินทางต้องซื้อประกันสุขภาพและมีใบรับรองสุขภาพอย่างละเอียด 2.เมื่อเดินทางมาถึงไม่ต้องกักตัว แต่จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น 3.กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา เป็นกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ 4.นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว จะมีระบบติดตาม ทั้งนี้ ต้องหารือกับสธ. และก.การท่องเที่ยวฯ เพิ่มเติม ก่อนออกมาตรการเพื่อบังคับใช้ต่อไป สำหรับประเทศคู่แรกที่เป็นต้นแบบของ Travel Bubble คือ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, tnnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงแนวคิด Travel Bubble ว่า หากที่ประชุม ศบค. เห็นชอบ จะเจรจากับประเทศต่างๆ ต่อไป โดยอาจจะเริ่มต้นให้นักธุรกิจเข้ามาก่อน ส่วนนักท่องเที่ยวรอขั้นตอนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบในหลักการ Travel Bubble โดยให้ตั้งคณะทำงานร่วม 4

ประเด็นข่าว

กระทรวง ได้แก่ ก.การท่องเที่ยว ก.สาธารณสุข ก.การต่างประเทศ และก.มหาดไทย เพื่อจัดทำรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กวันที่ 17 มิ.ย.นี้ โดยประเทศที่จะนำร่องต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมโควิด-19 เหมือนกับไทย ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ลาว พม่า ไต้หวัน เวียดนาม กัมพูชา ตะวันออกกลางบางประเทศ โดยกลุ่มที่จะเข้ามาก่อนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีหนังสือเชิญจากบริษัทในเมืองไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดจากโควิด-19 อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง เมื่อเข้ามาเมืองไทยต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง แต่จะไม่ต้องกักตัว 14 วัน ส่วนอีกกลุ่มคือ ผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารักษาตัวในรพ.ไทย ต้องมีใบนัดหรือหนังสือรับรองทางการแพทย์ที่จะเข้ารับการรักษา แต่ไม่ใช่เข้ามาเพื่อรักษาโควิด-19 ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงเช่นกัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้วันที่ 1 ก.ค.นี้ และรับวันละประมาณ 1,000 คน หลังครบ 1 เดือนหากไม่มีปัญหาจะเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ต่อไป

3.แนวทางรับมือการเปิดภาคเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)

-สพฐ. ทหารอกรวมควบคุมโรคถึงแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรค COVID-19 ในสถานศึกษา เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 2563 โดยแนะนำให้โรงเรียนมีคกก.กำกับดูแลโรคติดต่อ มีครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการในโรงเรียน เป็นกรรมการ และสอดส่องดูแลนักเรียน หากพบแสดงอาการหรือคาดว่าจะติดโรคโควิด-19 ให้ส่งรพ.ทันที ส่วนเด็กเล็กซึ่งต้องนอนกลางวัน หากผู้ปกครองสามารถรับเด็กไปนอนที่บ้านได้จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้นักเรียนที่นอนในโรงเรียนน้อยลง และหากแออัดให้กระจายเด็กไปนอนตามห้องเรียนได้ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ไทยโพสต์, เดลินิวส์)

-รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาใน จ.สุพรรณบุรี ก่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. พบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีวิธีบริหารจัดการแตกต่างกัน ทั้งนี้มีความกังวลกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีเด็กจำนวนมากและมีพื้นที่จำกัด แต่คิดว่าผู้บริหารโรงเรียนจะมีวิธีบริหารจัดการที่ดี เช่น การสลับวันมาเรียน เป็นต้น ส่วนโรงเรียนที่เด็กไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เรียนผ่านทีวีและออนไลน์ ให้รวมกลุ่มนักเรียนมาจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแทน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, nationweekend

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โปสเตอร์ว่า โรงเรียนชั้นประถมในต่างจังหวัดสามารถเปิดภาคเรียนได้ เนื่องจากมีนักเรียนน้อย ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแล แต่โรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใหญ่ๆ ควรมาตรการเคร่งครัด กำหนดระยะห่างหรือลดจำนวนนักเรียนต่อหน่วยเวลา ทั้งนี้ เด็กโตหรือหนุ่มสาว จะมีโอกาสแพร่กระจายโรคได้มากกว่าเพราะเดินทางไปได้ไกล สัมผัสคนได้มากกว่า ส่วนโรงเรียนกวดวิชา จะมีเด็กหนาแน่นและสถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนหนาแน่น เช่นในห้าง จึงมีความเสี่ยงมากกว่าโรงเรียนปกติ การกำหนดระยะห่างและดูแลสุขอนามัยมีความจำเป็นมาก เด็กโตหรือหรือนักศึกษาต้องฝึกให้เรียนออนไลน์และสลับกันไปเรียนภาคปฏิบัติ เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน

4.เตรียมพร้อมรับการระบาดระลอกที่ 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ที่ประชุม ศบค.กทม. ทหารอกรเตรียมความพร้อมรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ทั้งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับหากมีการระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ นอกจากนี้ ยังได้ประสานรพ.เครือข่ายในกทม. เพื่อเตรียมความพร้อมเช่นกัน สำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยของรพ.ในสังกัดทุกแห่ง สำนักงานการแพทย์ได้ประสานเพื่อพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การตรวจรักษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Tele Medicine การขอรับคำปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร การชำระค่าบริการผ่านระบบ Internet Banking เป็นต้น

5.เตรียมเปิดสายการบินระหว่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงสายการบินที่จดทะเบียนในไทย และสายการบินเข้าหามา 13-14 สายการบิน นัดหารือในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ เพื่อสอบถามความพร้อมในการเปิดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งจะผลในวันที่ 1 ก.ค.หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ศบค. และสธ.

การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA หลังฉีดในลิงวันที่ 23 พ.ค. ว่า ขณะนี้ได้เจาะเลือดลิง 13 ตัวที่ได้รับวัคซีนเพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันแล้ว โดยลิงที่ใช้ทดลอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 5 ตัว กลุ่มที่สอง 5 ตัว และกลุ่มที่สาม 3 ตัว เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ผลปรากฏว่า ในกลุ่มแรก ลิงมีภูมิต้านทานเป็นบวก สามารถสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้ถึง 4 ตัวจาก 5 ตัว ส่วนกลุ่มที่สอง ลิงมีภูมิต้านทานเป็นบวก สามารถสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้ 3 ใน 5 ตัว จากนั้นจะมีการทดสอบเข็มที่ 2 ในลิงประมาณวันที่ 22-23 มิ.ย. และจะทราบผลในอีก 4 สัปดาห์ ถ้าผลเลือดเป็นบวกอีก จะประสานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประมาณ 1 หมื่นโดส ประมาณเดือน ต.ค. จากนั้นจะนำมาทดสอบในคนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-การทดสอบวัคซีนที่ผลิตจากใบยาสูบชนิดพิเศษที่กำหนดให้สร้างโปรตีนสำหรับทำวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัทไบยาไฟโตฟาร์ม มี นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับผิดชอบการทดสอบ ซึ่งได้ฉีดทดสอบในหนูนั้น ผลการทดสอบพบว่า หนูทดลองสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงมากและสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ และไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคน

ประเด็นข่าว

จึงจะข้ามไปทดลองในคน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการคัดเลือกอาสาสมัคร คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2 เดือน และกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลายาวนานอย่างน้อย 1 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-โมเดิร์นนา บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ในสหรัฐฯ เผยว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังพัฒนาจะเข้าสู่การทดลองทางคลินิกขั้นที่ 3 ในเดือน ก.ค. มีอาสาสมัครเข้าร่วม 30,000 คน ส่วนผลการทดลองขั้นแรกเป็นที่น่าพอใจ และยังไม่มีการประกาศผลทดลองขั้น 2

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์สนุก

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัย 5 แสนชิ้น จาก นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เพจ Drama-addict ระบุว่า ไม่ให้ความเชื่อถือกรณี เพจเดอะ สแตนดาร์ด จัดอันดับประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด-19 มากที่สุด ระบุว่านำข้อมูลมาจากสถาบันจัดอันดับที่ไม่เป็นที่รู้จัก และจัดให้ไทยอยู่ Tier 3 ร่วมกับ อิตาลี บราซิล และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, บ้านเมือง

-บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ยี่ห้อ Wondfo จากประเทศจีน มอบชุดตรวจให้แก่ จ.ภูเก็ต 2,000 ชุด มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยมี นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ รอง นพ.สสจ.ภูเก็ต และ นายวิรัตน์ มาแก้ว รองนายก อบต.เกาะแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ศึกษาผลกระทบของการทำงานที่บ้านของพนักงาน พบว่ามีผลดีทั้งต่อองค์กรและพนักงาน ทั้งค่าใช้จ่ายลดลง ประหยัดเวลาจากการเดินทาง ทำให้พนักงานมีเวลาทำกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผู้แทนชมรมส่งเสริมมวยไทยอาชีพ จ.นครราชสีมา และชมรมส่งเสริมไก่ชนพื้นบ้านสายพันธุ์ไทย พร้อมสมาชิกรวม 20 คน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ นครราชสีมา ขอให้พิจารณาผ่อนคลายจัดแข่งขันไก่ชนพื้นบ้านและการแข่งขันมวยไทยอาชีพ โดยมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมตามที่กำหนด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, MCOT, tnthailand, xinhua, sanook, nationtv, newtv, ช่อง 3)

-WHO ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นแอฟริกา กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อสะสมในทวีปแอฟริกาที่เพิ่มขึ้นจาก 100,000 ราย เป็น 200,000 ราย ในเวลาเพียง 18 วัน ถือเป็นอัตราเร่งที่น่าวิตก ทั้งนี้ 10 จาก 54 ประเทศในแอฟริกา จำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดเป็น 80% ของผู้ติดเชื้อทั้งทวีป และกว่า 70 % ของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นใน 5 ประเทศคือ แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, ไนจีเรีย, อียิปต์ และซูดาน

-**สหรัฐฯ** พบผู้ติดเชื้อแต่ละรัฐเพิ่มต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะกลับมาระบาดรอบสอง ขณะที่ผู้ประท้วงเหยียดผิวในสหรัฐฯ บุกทำลายศูนย์ตรวจโควิด-19 ไปมากกว่า 70 แห่ง

-**บราซิล** มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก 1,261 ราย ใน 1 วัน

-**รัสเซีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8,779 ราย

-**อินเดีย** ผู้ป่วยเพิ่มเกือบ 300,000 คน สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,956 ราย เป็นการพบผู้ป่วยใหม่เกิน 10,000 รายครั้งแรก ขณะที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เกือบ 500 คนนั่งประท้วงบนถนน หลังจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และได้ทำร้ายร่างกายแพทย์ฝึกหัดในรพ.

-**จีน** พบผู้ป่วยรายใหม่ เป็นชายที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลนอกกรุงปักกิ่ง สร้างความกังวลว่าอาจเกิดการแพร่ระบาดในประเทศจีนอีกครั้ง

-**นิวซีแลนด์** ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่ 21 ติดต่อกัน

-**อังกฤษ** เรียกร้องประชาชนให้ความร่วมมือกับระบบติดตามตรวจสอบเส้นทางโรคโควิด-19 ของรัฐบาล

-**มาเลเซีย อินโดนีเซีย** ออกคำสั่งห้ามพลเมืองเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะ ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค.

-**เกาหลีใต้** ประกาศเพิ่มข้อแนะนำด้านการป้องกันและสุขอนามัยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงเหลือหลักเดียว แต่หากยังล้มเหลวอาจจะต้องนำมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดกลับมาใช้

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ป่วยเพิ่ม 1,111 ราย ภายในวันเดียว

-**อาร์เจนตินา** ขยายประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน เพราะสถานการณ์การระบาดยังน่าห่วง

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 7,599,649 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 423,888 ราย ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 3,843,795 ราย

ย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, innnews, newtv.) ช่อง 9

-พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ในฐานะประธานเครือข่ายประชาชนอีสานเพื่อความยุติธรรม นำสมาชิกกว่า 50 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ โดยมี

ประเด็นข่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. รับหนังสือแทน โดยขอให้ทบวงการย้ายและการสอบวินัย นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพศ. ขอนแก่น ขอให้รพศ.ขอนแก่น เป็นผู้รักษาการผอ.แทน เพื่อรักษาขวัญ กำลังใจของบุคลากร พร้อมทั้งชูป้ายข้อความ ขอคืนความเป็นธรรม ให้กับนพ.ชาญชัย และตะโกนว่า "เซฟหมอชาญชัย เซฟธรรมภิบาล" และ"เอาหมอชาญชัยคืนมา เอาการรักษาออกไป" ขณะที่ นายอนุทินขอให้เชื่อมั่น ยืนยันว่าไม่สนิทกับใคร และกรณีนี้ไม่ใช่บริษัทส่วนตัว ดังนั้นจึงมีแนวทางที่ต้องทำอยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงนามแต่งตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย นพ.มล.สมชาย จักรพันธ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. รองประธาน และอีก 11 คน ได้แก่ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 5 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา ประธานชมรมนพ.สสจ.แห่งประเทศไทย นางอมรรัตน์ พิระพล ผอ.กองบริหารการคลัง สป.สธ. นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. นางนวิรัตน์ มาลินีรัตน์ หัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรี นางนิสิตา รอบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี และนางรัชดา แถลงคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ

-นายวุฒิพงศ์ ศุภรัมย์ รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานประชาชนอีสานรวมการเฉพาะกิจ นำสมาชิกเครือข่ายยื่นหนังสือต่อ ผวจ.ขอนแก่น ผ่านไปถึงนายกฯ ขอให้จัดการไร้อธรรมภิบาลในสธ. และคืนความศักดิ์สิทธิ์แก่ระบบราชการไทย จากกรณีคำสั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น และแต่งตั้งคกก.สอบวินัยร้ายแรง จนทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศออกมาเคลื่อนไหว ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานของ รพ.ขอนแก่น และสธ. ทั้งนี้ พบสิ่งผิดปกติ 4 อย่าง เริ่มจากบัตรสนเท่ห์ที่นำไปสู่การตั้งคกก.สอบสวน การสอบสวนนานถึง 8 เดือนแต่ไม่ได้ข้อสรุป แต่สั่งย้ายนพ.ชาญชัย และตั้งนพ.เกรียงศักดิ์ซึ่งเป็นคนเดียวที่ย้ายมาในปี 2561 มารักษาการแทน สุดท้ายคือ กรรมการสอบสวนเป็นผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 6 ที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับการรักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่นคนปัจจุบัน โดยขอให้นายกฯ มีคำตอบให้ภายใน 19 มิ.ย. หากยังไม่มีความชัดเจนจะออกมาเคลื่อนไหวต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย, newtv.)

-นพ.มล.สมชาย จักรพันธ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีรพ.สังกัดสธ. 186 แห่ง รับเงินบริษัทยา 5% ว่า จะมีการประชุมครั้งแรกวันที่ 15 มิ.ย. นี้ เวลา 13.00 น. เพื่อวางแผนการทำงาน จากนั้นจะเชิญนักวิชาการมาให้ข้อมูลภายในสัปดาห์เดียวกัน ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจะเสนอเรื่องถึงรมว.สธ. โดยจะสอบข้อเท็จจริงเฉพาะรพ.สังกัดสธ. ไม่เกี่ยวกับกรณีใบเสร็จรับเงินบริษัทยาของรพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์hfocus

-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ท่อออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีนพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่นนั้น แคร่รู้สึก ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นธรรม เพราะเรื่องเงินบริจาคต้องดูว่าก่อประโยชน์ภาพรวมอย่างไร หรือมีการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เพราะในคำสั่งระบุว่า มีผู้กล่าวหาข้อกล่าวหาบางข้อซึ่งเป็นข้อกล่าวหาใหญ่ รายละเอียดเหตุผลต้องชัด แม้จะบอกว่ายังไม่ได้สรุป แต่คำสั่งเขียนเช่นนั้นเป็นการตีตราข้าราชการไปแล้ว จึงอยากขอความเป็นธรรมเรื่องที่เกิดขึ้น

การโพสต์ภาพเครื่องตีแมลงกอล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ, sanook)

-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตีแมลงกอล กล่าวว่า ม.32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตีแมลงกอลฯ มีใจความสำคัญ 2 ส่วน คือ 1.ห้ามโฆษณาเครื่องตีแมลงกอลเพื่อประโยชน์ทางการค้า เช่น โปสเตอร์ภาพเหล่าเบียร์พร้อมข้อความเพื่อต้องการขายสินค้า รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.ห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องตีแมลงกอล พร้อมข้อความหรือพฤติการณ์อวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้อยากดื่ม การที่ประชาชนโพสต์ภาพขวดเหล่าเบียร์ หรือแก้วเบียร์ที่มีโลโก้เบียร์ จึงยังไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายนี้ ต่างจากดารหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง มีผู้ติดตามจำนวนมาก จะมีผลโน้มน้าวหรือชักจูงใจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จึงไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ร้านปรับมาขายเครื่องตีแมลงกอลผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. 63 ได้รับการร้องเรียนถึง 174 เรื่อง จึงมีหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ถ้อยคำเพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หากไม่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมแสดงพยานหลักฐานได้ ซึ่งโทษความผิดฐานโฆษณาเครื่องตีแมลงกอล คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นการโฆษณาของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า จะปรับ 500,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียม

มะเร็งตับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย มะเร็งตับและท่อน้ำดี เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 2 ในเพศหญิง ซึ่งมะเร็งตับที่พบมากในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ มะเร็งของเซลล์ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีตับ พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

ประเด็นข่าว

สาเหตุเกิดจากการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี ส่วนของมะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากพยาธิใบไม้ตับร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีดินประสิวและไนไตรท์ เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาต้ม หมานม ฯลฯ นอกจากนี้ การดื่มสุราเป็นประจำ การรับประทานอาหารที่มาจากเชื้อราบางชนิดในอาหารประเภทถั่ว ข้าวโพด พริกแห้ง รวมถึงไวรัสตับอักเสบบี ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งตับได้

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแสดงแตกต่างกัน โดยทั่วไปมักไม่มีอาการในระยะแรก อาการส่วนใหญ่ที่พบ คือ แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อเป็นประจำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดหรือเสียดชายโครงขวา อาจคลำพบก้อนในช่องท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต และมีอาการบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น หากมีอาการ เหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

มะเร็งโคนลิ้น

สื่อแนะนำ : สำนักข่าวไทย

- กรมการแพทย์ เผย โรคมะเร็งโคนลิ้นเป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งคอหอยส่วนปาก หรือเรียกว่ามะเร็งคอหอยหลังช่องปาก มีแนวโน้มพบมากขึ้น โดยที่พบบ่อยที่สุด คือ มะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับมะเร็งศีรษะและลำคอ สาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการติดเชื้อไวรัส HPV ดังนั้น การมีคู่นอนหลายคนและการมีเพศสัมพันธ์ทางปากอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงโรคนี้อีกด้วย แนะนำหากมีอาการกลืนลำบาก เจ็บคอเวลากินอาหาร มีเลือดออกทางช่องปาก ปวดหู พูดเสียงเปลี่ยน มีก้อนที่คอ ควรพบแพทย์ หากพบระยะเริ่มต้นและรักษาทันมีโอกาสรักษาหายสูง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

อย.สั่งระงับโฆษณาอาหารเสริม

สื่อแนะนำ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เดลินิวส์)

- ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารเสริมยี่ห้อ MHERBS ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีการใช้ถ้อยคำว่า "สู้ไวรัส" "ต้านมะเร็ง" "สุดยอด" ขณะนี้ อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องกับโฆษณา พรึ่เซ็นเตอร์ต่างๆ ให้ระงับโฆษณา และจะมีหนังสือแจ้งเพิ่มกรณีโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตและโอ้อวดเกินจริง หากยังไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจะเปรียบเทียบลงโทษ

วัดปลอดบุหรี

สื่อแนะนำ : นสพ.ข่าวสด

- นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มอบป้ายเครื่องหมายวัดเป็นเขตปลอดบุหรีตามกฎหมาย ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำไปติดแสดงเป็นเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี ณ วัดทั่วประเทศ สำหรับประชาชนสัมพันธ์แจ้งเตือนไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่วัด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากผู้รับผิดชอบดูแลศาสนสถานไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

โรคไข้เลือดออก

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์chiangmainews

- นายอำเภออดอยสะแกด จ.เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทต.ป่าเมี่ยง ปี 2563 เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 มิ.ย. 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 15,385 ราย อัตราป่วย 23.20 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 11 ราย อ.อดอยสะแกด พบผู้ป่วย 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

เหล้าปั่นสูตรใหม่

สื่อแนะนำ : :thaiquote

- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยกรณีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใหม่ระบอบาในหมู่วัยรุ่นและเยาวชน ว่า เครื่องดื่มดังกล่าวมีลักษณะคล้ายเหล้าปั่น แต่ขายตามร้านน้ำปั่น รถเข็นน้ำปั่นทั่วไป โดยใช้ยาบำรุงกำลังซึ่งจัดอยู่ในประเภทยาสมุนไพรโบราณ แต่บางยี่ห้อมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถึง 4% และบางชนิดมีถึง 16% นำมาผสมกับน้ำอัดลมปั่นเป็นเครื่องดื่มขาย โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการมอมเมาผิดกฎหมาย และได้รับแจ้งว่าพบเห็นตามแถวโรงเรียนด้วย ดังนั้น ผাগพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังดูแลบุตรหลาน อย่างไรก็ตาม ยาสมุนไพรโบราณดังกล่าว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของอย. เพื่อจัดประเภทใหม่ โดยยาที่สามารถจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อได้จะต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ส่วนยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์จะต้องจำหน่ายภายในร้านขายยา โดยมีเภสัชกรเป็นผู้จำหน่ายยาเท่านั้น

เตือนระวังเห็ดพิษ

สื่อที่แนะนำ : เว็บไซต์บ้านเมือง

- นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปี 2563 จ.อุบลราชธานี มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า 58 ราย เสียชีวิต 1 ราย เห็ดพิษที่มักพบในพื้นที่ ได้แก่ เห็ดระโงกขาวหิน (ทั้งแบบดอกและไข่เห็ด) เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้ไก่เดือน กลุ่มนี้มีพิษรุนแรงต่อดับ ทำให้เสียชีวิตได้ แนะนำประชาชนให้รับประทานเห็ดที่ปลอดภัย ห้ามรับประทานเห็ดป่าที่ไม่เคยรับประทานหรือไม่มั่นใจเด็ดขาด และห้ามรับประทานพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ เพราะจะทำให้พิษรุนแรงมากขึ้น

สื่อที่แนะนำ : เว็บไซต์คมชัดลึก, one31

ประเด็นข่าว

- สสจ.ศรีสะเกษ เตือนผู้บริโภคเห็ด ระวังเห็ดพิษเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ พร้อมเตือนผู้เก็บเห็ดมาขาย รับผิดชอบต่อจำหน่าย หากผู้บริโภคพบเป็นเห็ดพิษสามารถแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายได้

ข่าวปลอม วิตามินแก้ตาแห้ง ตาแดง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นเรื่อง วิตามินปราศจากไอศถล แก้ตาแห้ง ตาแดง โดย อย.ระบุเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากฉลากไม่แสดงเลขสารบบอาหาร และข้อความโฆษณาสรรพคุณยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. คาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

โรงเผาเปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็น จ.ตรัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- ชาวบ้าน ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง ร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานเผาเปลือกหอยกว่า 10 ปี โดยในรอบ 1 เดือนจะเผาเปลือกหอย 5 ครั้ง ครั้งละ 5,000 กิโลกรัม แต่แต่ละครั้งจะใช้เวลาเผา 12 ชั่วโมง ทำให้ชาวบ้านในรัศมีประมาณ 500 เมตร กว่า 40-50 ครัวเรือน ได้รับความกระทบเรื่องคว้นและกลิ่นเหม็น ล่าสุด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกันตังลงพื้นที่ตรวจสอบ จากนั้นทางอบต.บ่อน้ำร้อนสั่งหยุดชั่วคราว 3 เดือน ให้ปรับปรุง

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

